



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทร. 7257,7259

ที่ ศธ 64.26/ว 0117

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย

ด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณทำวิจัย โดยให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป นอกจากนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กองทุนวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 ประเภททุน โดยดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rdi/th/supports_research60.asp ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจยื่นขอรับทุนส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ .doc และ .pdf (ฉบับสมบูรณ์พร้อมมีลายเซ็น) มายังอีเมลล์ tsu.researchfund@gmail.com โดยใช้ชื่อเมลล์ว่า “ยื่นขอทุนรายได้ 60/ประเภททุน (ชื่อ-นามสกุล-หัวหน้าโครงการ)” ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์

(อาจารย์ ดร.วันลก ดิษสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ

เรียน คณบดี

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีประมาณ
๒๕๖๐ จำนวน ๔ ประเภททุน สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rdi/th/supports_research60.asp สามารถยื่นขอทุน
ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๐

เห็นควร

๑. แจ้งผ่านอีเมลล์กรุ๊ป
๒. ติดป้ายประกาศ

สุภาพธิดา
๑๕ ก.พ. ๖๐

ร.พ.
14 ก.พ. ๖๐

อ.อ.

14 ก.พ. ๖๐

**ปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ 2560**

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1	บัดนี้ - 10 มีนาคม 2560	- เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย - นักวิจัยส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ .doc และ .pdf (ฉบับสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อ) มายังอีเมลล์ tsu.researchfund@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง ดังนี้ “ทุนรายได้ 60/ประเภททุน... (ระบุ ยุทธศาสตร์/ร่วมบัณฑิตศึกษา/สถาบัน/ต่างประเทศ) (ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ)” - ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น	นักวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา
2	10 มีนาคม 2560	วันสุดท้ายของการเปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3	11 - 17 มีนาคม 2560	สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ตรวจสอบรายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโครงการวิจัย 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4	20 - 31 มีนาคม 2560	สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการดังนี้ 1. รวบรวมผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2. จัดพิมพ์ผลการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 3. แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5	3 เมษายน 2560	วันสุดท้ายของการแจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
6	18 เมษายน 2560	นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	นักวิจัย
7	19 - 28 เมษายน 2560	ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ การปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา/ อนุกรรมการฯ
8	2 พฤษภาคม 2560	สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
9	15 พฤษภาคม 2560	แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
10	1 มิถุนายน 2560	จัดทำสัญญารับทุน	นักวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : มีการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งกำหนดการให้นักวิจัยทราบภายหลัง

รายละเอียดการจัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่	ประเภททุน	งบประมาณ / ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
1	ทุนวิจัยตาม ยุทธศาสตร์	ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี	1,400,000 บาท	<p>- เป็นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้ เน้นการมีส่วนร่วม หรือมีการพัฒนาจิตวิทยาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยแสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้อย่างชัดเจน</p>	<p>- โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องกำหนดเป้าหมายของผลผลิต (Output) ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอการวิจัยดังนี้ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อยระดับชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นั้น อย่างน้อย 1 ชิ้น</p>
2	ทุนวิจัยตาม ร่วมมือกับ ต่างประเทศ	ไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี	500,000 บาท	<p>- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศหลังจากอาจารย์การศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ และเพิ่มความชำนาญ ขยายขีดความสามารถในการวิจัย โดยเป็นโครงการวิจัยที่แสดงให้เห็นความร่วมมือ การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ ตลอดจนนโยบายที่คาดว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับอย่างชัดเจน</p> <p>- ต้องแนบผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือฐานข้อมูลที่ สกว. หรือ สกอ. ยอมรับ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>- ต้องแนบหนังสือรับรองความร่วมมือกันระหว่าง</p>	<p>- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีชื่ออันักวิจัยฝ่ายต่างประเทศเป็นผู้ร่วมวิจัย (Co-researcher) ในผลงานตีพิมพ์ โดย</p> <p>- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 2 เรื่อง</p> <p>- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับปกติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติของ ก.พ.อ. อย่างน้อย 2 เรื่อง</p> <p>- มีเอกสารสรุปกิจกรรมทางวิชาการที่นักวิจัยจากต่างประเทศมาดำเนินการภายใต้ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ</p>

ที่	ประเภททุน	งบประมาณ / ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
				นักวิจัยต่างประเทศและต้นสังกัดของนักวิจัยที่ขอ ทุน ในการอนุมัติ/ยินยอมให้นักวิจัยที่ขอทุนเข้า ดำเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และ สาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัยได้	
3	ทุนวิจัยสถาบัน	งบประมาณตามความ เหมาะสม ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	200,000 บาท	- เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาคำตอบ/แก้ปัญหาใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและผ่านกระบวนการที่ เชื่อถือได้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในด้านต่างๆ	- มีการสรุปและนำเสนอเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย
4	ทุนวิจัยร่วม บัณฑิตศึกษา	ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ระดับปริญญาโท-เอก ไม่เกิน 250,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี	1,100,000 บาท	- เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสร้าง ศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนิสิตที่ มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาใน หลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ช่วยวิจัยในสาขาที่อาจารย์มี ความเชี่ยวชาญเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ -สนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่าย จริง)	1)ระดับปริญญาโท - กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง • หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับควบคุมครองลิขสิทธิ์บัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัย ที่คิดเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา - กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ • มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง • หรือมีผลงานวิจัยที่นำเสนอบนที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง • หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับควบคุมครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 1 ชิ้น โดย มหาวิทยาลัยที่คิดเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 2) ระดับปริญญาเอก - กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง • หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ์บัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น หรืออนุสิทธิบัตร

ที่	ประเภททุน	งบประมาณ / ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
					<p>อย่างน้อย 2 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ • มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง • หรือมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 2 เรื่อง • หรือมีผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ จำนวน 1 เล่ม • หรือมีผลงานวิจัยที่ยื่นได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 2 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา <p>3) ระดับปริญญาโท-เอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง • หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น และอนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 ชิ้น • หรืออนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 3 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ • มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง • และมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง • หรือมีผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ จำนวน 2 เล่ม • หรือมีผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 3 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ 8(6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน และลักษณะโครงการวิจัยที่ยื่นขอ

1) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่ผู้ร่วมวิจัยอาจเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือบุคคลภายนอก และผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยน้อยกว่าหัวหน้าโครงการวิจัย

- 2) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม/ดูงานตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไปในขณะขอรับทุน
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย
- 4) สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้ คนละ 1 โครงการ
- 5) ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย (งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณเดียวกัน)

6) ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามสัญญาในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร กรณีได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาดำเนินการวิจัยให้ยังถือว่าเป็นผู้ติดค้างงานวิจัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะปลดพ้นภาระการค้างงานวิจัยเมื่อจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น (ยกเว้น ผู้เสนอขอรับทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผลผลิตการวิจัยครบถ้วนตามกำหนดแล้วเท่านั้น)

7) โครงการวิจัยที่ยื่นขอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/ปริญญาานิพนธ์/ภาคานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยใดๆ เพื่อประกอบการศึกษาของผู้เสนอขอทุนหรือของนิสิต

2. เจ็อนไขแต่ละประเภทุณ

2.1 ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

1) เป็นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้ เน้นการมีส่วนร่วม หรือมีการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยแสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้อย่างชัดเจน

2) เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบประเด็นที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

2.1) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท

2.2) โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องกำหนดเป้าหมายของผลผลิต (Output) ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอการวิจัยดังนี้ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อยระดับชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น อย่างน้อย 1 ชิ้น

2.2 ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศหลังจากอาจารย์สำเร็จการศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ และเพิ่มความชำนาญ ขยายขีดความสามารถในการวิจัย โดยเป็นโครงการวิจัยที่แสดงให้เห็นความร่วมมือ การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะมหาวิทยาลัยจะได้รับอย่างชัดเจน

2) เป็นโครงการวิจัยวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบประเด็นที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

3) ผู้เสนอขอรับทุน ต้องแนบผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือฐานข้อมูลที่ สกว. หรือ สกอ. ยอมรับ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา

4) ในกรณีผู้เสนอขอรับทุนเคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศแล้ว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนี้ได้อีกเมื่อโครงการวิจัยที่ขอทุนก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว

5) มีหนังสือรับรองค่านูมีตรีร่วมกันระหว่างนักวิจัยฝ่ายต่างประเทศและต้นสังกัดของนักวิจัยที่ขอทุน ในการอนุมัติ/ยินยอมให้นักวิจัยที่ขอทุนเข้าดำเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัยได้

6) โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งทุนอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ต้องแนบสัญญาารับทุนประกอบการพิจารณา)

7) เสนอขอรับทุนต้องดำเนินการติดต่อนักวิจัย/หน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้ได้หนังสือรับรองเอง และกรณีที่นักวิจัยต่างประเทศเดินทางมาดำเนินการวิจัยในประเทศไทยนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550

8) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

8.1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยในประเทศ ยกเว้น การจัดซื้อครุภัณฑ์

8.2) ค่าใช้จ่ายของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการไปปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศที่ร่วมมือกันในโครงการ จำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ ดังนี้

8.2.1) ค่าเดินทางไป-กลับ จำนวน 1 เที่ยว และค่าที่พักเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ตามแนวปฏิบัติและอัตราที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

8.2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกินวันละ 700 บาท

8.2.3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานวิจัย (ถ้ามี)

8.3) ค่าใช้จ่ายของนักวิจัยต่างประเทศในการเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

8.3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา-กลับ ชั้นประหยัด จำนวน 1 เที่ยว ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ

8.3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (Living Allowance) ในระหว่างปฏิบัติงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่เกิน วันละ 500 บาท

8.3.3) ค่าที่พักไม่เกินวันละ 1,500 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณโครงการ

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในข้อ 8.3) ไม่สามารถถัวจ่ายระหว่างหมวดได้ และหากไม่มีการดำเนินงานเกิดขึ้น นักวิจัยต้องคืนเงินในส่วนดังกล่าวฯ แก่กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำหรับหลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ ให้ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

9) โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องกำหนดเป้าหมายของผลผลิต (Output) ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอการวิจัย ดังนี้

9.1) มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีชื่อนักวิจัยฝ่ายต่างประเทศเป็นผู้ร่วมวิจัย(Co-researcher) ในผลงานตีพิมพ์ โดย

-กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 2 เรื่อง

-กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับปกติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติของ ก.พ.อ. อย่างน้อย 2 เรื่อง

9.2) มีเอกสารสรุปกิจกรรมทางวิชาการที่นักวิจัยจากต่างประเทศมาดำเนินงานภายใต้ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

2.3 ทุนวิจัยสถาบัน

1) เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาหาคำตอบ/แก้ปัญหา ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แผลผลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและผ่านกระบวนการที่เชื่อถือได้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในด้านต่างๆ

2) โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นโครงการเดี่ยว โดยมีลักษณะเป็นโครงการเพื่อจัดการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จะต้องสามารถนำไปสู่การสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดโจทย์ รายละเอียดโครงการวิจัยดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หรือประเด็นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

3) ผู้เสนอขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้ คนละ 1 โครงการ

4) ผู้เสนอขอรับทุนที่มีศักยภาพในการทำวิจัยสถาบันและมีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

5) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี งบประมาณของการทำการวิจัยจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ

6) เป้าหมายของผลผลิต (Output)โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องกำหนดเป้าหมายของผลผลิต (Output) ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอการวิจัยดังนี้ มีการสรุปและนำเสนอเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย

3. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และการเสนอขอรับทุน

1) ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม และจำนวนตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rdi/th/supports_research60.asp

2) นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3) ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ .doc และ .pdf (ฉบับสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อ) มายังอีเมลล์ tsu.researchfund@gmail.com โดยใช้ชื่อเมลล์ว่า “ยื่นขอทุนรายได้ 60/ประเภททุน... (ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ)” ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4) ผู้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) ทางเว็บไซต์ <http://tsu.drms.in.th/HomeSite>

5) เกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภททุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 3

4. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

1) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2) ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานฉบับสมบูรณ์ การตีพิมพ์ในวารสาร หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด ให้ระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุน..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือ This work was supported by Thaksin University Research Fund” ในกิตติกรรมประกาศ หรือที่ใดที่หนึ่งในการจัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยทุกครั้ง

5. การรับทุน

ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุน และประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2555 ฉบับลงวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยอนุโลม และระเบียบ/กฎ/เกณฑ์/แนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่ซึ่งจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

6. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

กรอบประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นการวิจัย 1 :พลังงาน

- 1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น
- 1.2 การศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้
- 1.3 การศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอาหารทะเล
- 1.4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการการใช้และประหยัดพลังงาน
- 1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในระดับครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
- 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน

ประเด็นการวิจัย 2 :สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2.1 การสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 2.1.1. ปัญหาภาวะโลกร้อนจากปรากฏการณ์เรือนกระจก และเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
- 2.1.2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาคอนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2.1.3. การวิจัยเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาให้เกิดการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทั้งทางชีวภาพและกายภาพอย่างยั่งยืน เน้นการจัดการป่าไม้หรือดิน การจัดการขยะมูลฝอยหรือมลพิษ การอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- 2.1.4. การวิจัยด้านอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพการท่องเที่ยวและบริการ

2.2 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

- 2.2.1. การจัดการบริการสุขภาพและการประเมินผลสุขภาพ
- 2.2.2. ผลกระทบทางสุขภาพกับสังคมผู้สูงอายุ
- 2.2.3. การวิจัยทางสุขภาพเพื่อรองรับการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ
- 2.2.4. ผลกระทบทางสุขภาพเพื่อรองรับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและแรงงานต่างด้าว

ประเด็นการวิจัย 3 :การศึกษาและการเรียนรู้

- 3.1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาและผลิตครูวิทยาศาสตร์
- 3.2. การส่งเสริมการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้
- 3.3. การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 /การเรียนรู้ในทักษะสากล ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิด การสร้างสรรค์ ทักษะเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
- 3.4. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเฉพาะทางสำหรับรองรับความต้องการในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเกษตร
- 3.5. การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกในยุค Thailand 4.0
- 3.6. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่
- 3.7. การผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารทางการศึกษา
- 3.8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
- 3.9. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบทางการศึกษาหรือการเรียนรู้ของสังคมชุมชนและท้องถิ่น

ประเด็นการวิจัย 4 :เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4.1 ปัญหาสังคม และความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้

- 4.1.1. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองและสังคมชนบทในพื้นที่ภาคใต้
 - 4.1.2. การจัดการภาวะความเป็นเมืองที่มีมากขึ้น
 - 4.1.3. การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว
 - 4.1.4. การวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 - 4.1.5. การจัดการปัญหาการอพยพ การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในและนอกประเทศ
 - 4.1.6. การแก้ไขและป้องกันปัญหาสังคมและอาชญากรรม
 - 4.1.7. การจัดการปัญหาทางสังคมจะมีความหลากหลายและซับซ้อน ช่องว่างทางความรู้ และความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
 - 4.1.8. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 - 4.1.9. การวิจัยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมภาคใต้
 - 4.1.10. การวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี ปองดอง และความรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีสมานฉันท์
- ### 4.2 การส่งเสริมและสร้างคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นที่ภาคใต้
- 4.2.1. การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและต่อยอดทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
 - 4.2.2. กระบวนการสร้างความรู้และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาต่อยอดในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้
 - 4.2.3. การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - 4.2.4. การสร้างศักยภาพและความสามารถในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้

ประเด็นการวิจัย 5 :อุตสาหกรรมเกษตร

- 5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไม้ผลและพืชสมุนไพร และสัตว์ท้องถิ่นภาคใต้
- 5.2 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาอาหารท้องถิ่นภาคใต้
- 5.3 การวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและสร้างมาตรฐานอาหารท้องถิ่นภาคใต้
- 5.4 การวิจัยการจัดการความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพภูมิอากาศของโลก
- 5.5 การวิจัยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
- 5.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับการแข่งขัน

ประเด็นการวิจัย ทูวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560

การบริหารองค์กร

- การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal)
- การพัฒนากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
- รูปแบบการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรหรือการสร้างแบรนด์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
- การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการบริหารการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
- การคำนวณ Unit Cost ของหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณแบบ Zero Base ไปยังคลังหน่วยงานเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
- การศึกษาระบบบริหารค่าตอบแทน: กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- การพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ และการใช้งานระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมหลัก /การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากร และระบบการประเมินพฤติกรรม

การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการปฏิรูปการเรียนการสอน

- ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและรองรับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
- การปฏิรูปการเรียนการสอน ในประเด็นเกี่ยวกับ
 - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนิสิต
 - ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 - เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบ Lecture Base เป็น Active Learning
- ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังเข้าร่วมสหกิจศึกษา
- รูปแบบการรับนิสิตที่เป็นที่ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และช่องทางการประชาสัมพันธ์รับนิสิต
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิตและคุณภาพชีวิตของนิสิตหลังพ้นสภาพ

การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

- การพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์เชิงรุก และรูปแบบการเข้าร่วมกับภาคประชาสังคมในพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)

การบริหารจัดการงานวิจัย

- การพัฒนากระบวนการจัดการงานวิจัย ตลอดจนแนวทางการผลักดันเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. หมวดค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ไม่สนับสนุน

2. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายได้เฉพาะคณะผู้วิจัย และลูกจ้างที่มีคำสั่งจ้าง ทั้งนี้ลูกจ้าง ควรให้ความสำคัญกับการจ้างนิสิต โดยเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระบุภาระงานที่จ้างให้ชัดเจน ในอัตรา ดังนี้

2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะผู้วิจัย ใช้จ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสมไม่เกินร้อยละ 5 ของงบดำเนินการทั้งโครงการ

2.1.1 วันราชการ ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 3 ชม.ครั้ง คิดอัตราวันละ 200 บาท หากน้อยกว่า 3 ชม.ครั้ง คิดอัตรา ชม.ละ 50 บาท

2.1.2 วันหยุดราชการ ปฏิบัติงานเต็มวัน (7 ชม.) อัตราชั่วโมงละ 60 บาท วันละ 420 บาท

2.2 การตั้งค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ตามความเหมาะสม ไม่เกิน 2,000 บาท

3. หมวดค่าใช้สอย

3.1 ค่าจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน ค่าถ่ายสำเนารายงาน ค่าเข้าปก-เย็บเล่มรายงาน) ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/โครงการ

3.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ (ยกเว้นทุนพัฒนานักวิจัย และทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษาไม่สนับสนุนค่าวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากต้องการให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาตนเอง)

3.3 อัตราค่าวิเคราะห์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ใช้จ่ายจริง

3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บข้อมูลวิจัย สนับสนุนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ระบุรายละเอียดจำนวนคนจำนวนวัน อัตราเบี้ยเลี้ยง)

3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่ม/ระดมความคิดเห็น/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่อยู่ในกระบวนการวิจัย ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง วงเงินเท่าไร ค่าตอบแทนวิทยากร ระบุจำนวนวิทยากร จำนวนวัน/คน อัตราค่าตอบแทน/วัน/คน)

4. หมวดค่าวัสดุ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้ระบุรายละเอียดที่เหมาะสม

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ...) ตามความเหมาะสม และไม่เกิน 3,000 บาท/โครงการ

6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ ยกเว้นการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้การดำเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ และให้มีค่าชี้แจงประกอบด้วย

7. ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสาร (page charge) ค่า reprint งบสำรองจ่าย งบเบ็ดเตล็ด

8. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ สามารถถัวจ่ายระหว่างหมวดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ หากเกินกว่าที่กำหนดต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ขอให้มียรายละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับวิธีการวิจัย แผนการดำเนินงาน และในวงเงินที่เหมาะสม

ตัวอย่าง

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ

รายการ	งบประมาณ
<p>1. หมวดค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ</p> <p>2. หมวดค่าใช้จ่าย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระบุจำนวนคน จำนวนวัน พิจารณาให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย และชี้แจงเหตุผลในการเดินทาง เช่น ต้องเก็บข้อมูล และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554)- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ระบุรายการครุภัณฑ์ เหตุผลความจำเป็น)- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <p>3. หมวดค่าวัสดุ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none">1) วัสดุเคมี (ถ้ามีหลายรายการให้จำแนกรายละเอียด ราคาและปริมาณการนำไปใช้งานด้วย)2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ระบุจำนวนครั้งในการเดินทาง)3) วัสดุสำนักงาน <p>(คำอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จำแนกรายละเอียด)</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม	
รวมงบประมาณที่เสนอขอ	

หมายเหตุ : ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ [http://www2.tsu.ac.th/finance /main/files_sec2/3011201550502.pdf](http://www2.tsu.ac.th/finance_main/files_sec2/3011201550502.pdf) หรือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภทของการวิจัยและสาขาวิชาการ

1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบด้วย

1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws) โดยมีได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ

1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการนำเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า

1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เป็นงานที่ทำอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้น

2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสำรวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑสถานและภัณฑาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)





ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเภททุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายส่งเสริมให้มีการทำวิจัยของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงจัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ 8(6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการให้ทุน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนิสิตที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1) คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

1.1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือชั้นด้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2012-2016) โดยไม่รวมผลงานวิจัยที่ทำระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง และมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 3 เรื่อง

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 เรื่อง

1.2) อาจารย์ที่ปรึกษาที่พิจารณาให้ได้รับทุน เมื่อรับนิสิตเข้ามาแล้ว ต้องรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตคนนั้น

1.3) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเรียบร้อยแล้ว และมีศักยภาพในการดูแลนิสิตที่มาร่วมรับทุน

1.4) อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลนิสิตที่ได้รับทุนได้ไม่เกิน 2 คน ในรอบการดูแลนิสิตที่ได้รับทุนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอนุกรรมการพิจารณาทุน และต้องทำสัญญารับทุนร่วมกัน

1.5) ขณะขอและระหว่างรับทุนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม/ดูงานตั้งแต่ 1 ภาคเรียนเป็นต้นไป

1.6) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามสัญญาในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร

1.7) อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรับทุนต้องร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรทุนประเภทนี้

2) คุณสมบัตินิสิต

ต้องมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือปริญญาโท-เอก ที่เรียนแผน ก ภาคปกติ แบบเต็มเวลา และต้องได้รับหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2.1) กรณีการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

- ต้องมีผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่ต้องอยู่ในกลุ่ม 20% แรกของชั้น

2.2) กรณีการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

- ต้องมีผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 แต่ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล ISI ฉบับปกติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

2.3) กรณีการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง)

- ต้องมีผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

2.4) มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง และมีใจรักที่จะเป็นนักวิจัย (แนบหนังสือรับรองโดยมีลายมือชื่อจากอาจารย์ที่เคยสอน อย่างน้อย 3 ท่าน)

2.5) นิสิต 1 คน มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา

3. เงื่อนไขการรับทุน

3.1) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ผู้รับทุน หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้รับการจัดสรรทุนในข้อ 1.7) เรียบร้อยแล้ว

3.2) นิสิตที่ได้รับทุนต้องเป็นผู้สำรองเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วนำไปเสีจรับเงินมาเบิกกับกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

3.3) นิสิตที่ได้รับทุนต้องสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีกลไกในการติดตามการศึกษาของนิสิต

3.4) นิสิตที่ได้รับทุนหากได้รับทุนภายนอกที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และประสงค์จะรับทุนภายนอกดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดแก่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

3.5) กรณีที่นิสิตผู้ได้รับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร และ/หรือไม่ผ่านการเห็นชอบของผู้ให้ทุน อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตจะต้องขอคืนเงินตามจำนวนที่ได้รับจากผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน

4. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย และงบประมาณ

ระดับการศึกษา	ระยะเวลา	งบประมาณ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายตามจริง)
ระดับปริญญาโท	ไม่เกิน 2 ปี	ไม่เกิน 100,000 บาท
ระดับปริญญาเอก	ไม่เกิน 3 ปี	ไม่เกิน 150,000 บาท
ระดับปริญญาโท-เอก	ไม่เกิน 4 ปี	ไม่เกิน 250,000 บาท

หมายเหตุ : ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยในระดับศึกษานั้นๆ

5. เป้าหมายของผลผลิต (Output) ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอการวิจัย ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จต้องส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกของผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นิสิตระดับปริญญาโท

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง
- **หรือ**มีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัย ทักซิณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ ฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง
- **หรือ**มีผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง
- **หรือ**มีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 1 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักซิณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

2) ระดับปริญญาเอก

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง
- **หรือ**มีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น หรืออนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักซิณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- **หรือ**มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 2 เรื่อง
- **หรือ**มีผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว.ยอมรับ จำนวน 1 เล่ม
- **หรือ**มีผลงานวิจัยที่ยื่นได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 2 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักซิณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

3) ระดับปริญญาโท-เอก

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น และอนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 ชิ้น
- หรืออนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 3 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- หรือมีผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว.ยอมรับ จำนวน 2 เล่ม
- หรือมีผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 3 ชิ้น โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

6. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และการเสนอขอรับทุน

- 1) ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตผู้ขอรับทุนตามคุณสมบัติข้อในข้อ 2.
- 2) ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพในการดูแลนิสิตที่มาร่วมรับทุนให้สามารถดำเนินงานได้ รายละเอียดตามข้อ 1.7)
- 3) นักวิจัยส่งเอกสาร ผ่านส่วนงานเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. การพิจารณาจัดสรรทุน

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเป็นไปตามที่อนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณกำหนด

8. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

- 1) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ในวารสาร หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด ให้ระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือ This work was supported by Thaksin University Research Fund” ในกิตติกรรมประกาศ หรือที่ใดที่หนึ่งในการจัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยทุกครั้ง

9. การรับทุน

ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุน และประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2555 ฉบับลงวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยอนุโลม และระเบียบ/กฎ/เกณฑ์/แนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่ซึ่งจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

10. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ